

ประกาศตามหนังสือคำสั่ง ที่ 15 ลว 25 เม.ย. 61
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 118 มทท ๑๑ 2
ปิดประกาศ วันที่ 25 เม.ย. 61
ปลดประกาศ วันที่ 17 พ.ค. 61



ปิดประกาศ

ประกาศกรมทางหลวง

ขายทอดตลาดต้นไม้เบญจพรรณในเขตทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ สายนาน - อ.เฉลิมพระเกียรติ

ตอน อ.ทุ่งช้าง - บ.ปอน ระหว่าง กม.๔๕๒+๔๐๐.๐๐๐ - กม. ๔๗๑+๔๕๕.๐๐๐

จำนวน ๑๗๘ ต้น

ที่ คค ๐๖๐๑๖/๔/๒๕๖๑

ด้วยกรมทางหลวง มีความประสงค์จะขายทอดตลาดต้นไม้เบญจพรรณในเขตทางจำนวน ๑๗๘ ต้น ซึ่งมีรายการละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ และมีข้อกำหนดเงื่อนไขดังนี้-

๑. สิ่งของทั้งหมดตามประกาศนี้ จะทำการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่า
๒. ผู้ประสงค์จะเข้าประมูลผู้ราคาซื้อในการขายทอดตลาดต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประมูล และต้องวางหลักประกันการเข้าประมูลผู้ราคาเป็นเงินสดหรือเช็คเป็นเงิน ๖๘,๙๗๐.๐๐ บาท (หกหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) แก่กรมทางหลวงพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเป็นนิติบุคคลต้องแนบหนังสือรับรองนิติบุคคลที่นายทะเบียนรับรองไม่เกิน ๓ เดือน นับถึงวันขายทอดตลาด และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) เพื่อเป็นหลักประกันการเข้าผู้ราคาโดยกรมทางหลวงจะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน

สำหรับผู้ประมูลผู้ราคาซื้อในการขายทอดตลาดไม่ได้ กรมทางหลวงจะคืนหลักประกันการเข้าร่วมประมูลผู้ราคาซื้อภายในวันนั้น โดยให้นำใบเสร็จรับเงินไปแสดงและลงนามรับหลักประกันคืนในสมุดลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประมูลผู้ราคาซื้อเว้นแต่ผู้ประมูลผู้ราคาได้ กรมทางหลวงจะคืนให้เมื่อชำระค่าสิ่งของครบถ้วนแล้ว แต่หากผู้ประมูลผู้ราคาได้ เพิกเฉยไม่มาลงนามในแบบบันทึกหลักฐาน ข้อตกลงซื้อสิ่งของจากการขายทอดตลาด กรมทางหลวงมีสิทธิ์รับหลักประกันได้ทันที

๓. ผู้ประมูลผู้ราคาซื้อในการขายทอดตลาดได้ ต้องลงนามในแบบบันทึกหลักฐานข้อตกลงซื้อสิ่งของจากการขายทอดตลาด โดยทันที พร้อมชำระเงินค่าสิ่งของทั้งหมดหรือวางมัดจำไว้เป็นเงินสดไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ ของราคาที่ประมูลผู้ราคาได้ และต้องชำระเงินที่ค้างชำระให้ครบภายใน ๗ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่การขายทอดตลาดสำเร็จบริบูรณ์จึงจะนำสิ่งของที่ประมูลซื้อได้ออกไปจากที่เก็บของกรมทางหลวง ถ้าเกินกำหนดดังกล่าวกรมทางหลวงจะถือว่าผู้ซื้อละเลยไม่ใช้ราคา และกรมทางหลวงมีสิทธิ์ที่จะรับหลักประกันและเงินมัดจำที่วางไว้ได้ทันทีและนำสิ่งของไปดำเนินการขายใหม่ หากได้เงินไม่คุ้มราคา และค่าขายทอดตลาดชั้นเดิม ผู้ซื้อซึ่งละเลยไม่ใช้ราคาต้องชำระเงินในส่วนที่ขาดนั้น

๔. การชำระเงิน จะต้องชำระเงินผ่านเครื่องรับเงิน EDC (บัตรเดบิต, บัตรเครดิต, บัตรเงินสด) หรือเช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายลงวันที่ใช้เช็คนั้นชำระ ต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการก็ได้ เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงจะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน

๕.เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ผู้ประมูลซื้อได้ต้องขนส่งของที่ซื้อนั้นออกจากบริเวณที่เก็บของกรมทางหลวง ภายใน ๗ วันทำการ ถ้าไม่ขนออกไปตามระยะเวลาที่กำหนดนี้ กรมทางหลวงสงวนสิทธิ์ที่จะรับสิ่งของดังกล่าวไปดำเนินการขายใหม่โดยไม่มีการผ่อนปรนให้ก็ได้

๖.กรมทางหลวงทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะขายหรือยกเลิกการขายทอดตลาดนี้เสียก็ได้ ถ้าเห็นว่าราคาสูงสุดที่ผู้ประมูลสู้ราคาเสนอให้มันยังไม่เป็นที่พอใจ ในกรณีเช่นนี้ผู้เข้าประมูลสู้ราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น


๗. กรมทางหลวง จะทำการโอนทะเบียนเครื่องจักร/ยานพาหนะให้ผู้ประมูลสู้ราคาซื้อ เมื่อได้ชำระเงินครบถ้วนแล้ว ค่าใช้จ่ายในการโอนทะเบียน ผู้รับโอนต้องเสียค่าโอน รวมตลอดทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่พึงมี ทั้งหมด กรมทางหลวงจะเป็นผู้แจ้งและมอบหลักฐานให้กับนายทะเบียนโดยตรง จะไม่ยินยอมให้ผู้ประมูลสู้ ราคาซื้อถือไปเอง แต่จะมอบสำเนาหนังสือแจ้งนายทะเบียนเท่านั้น ให้ผู้ประมูลสู้ราคาซื้อ เพื่อนำไปติดต่อ ทำการโอนกับนายทะเบียนต่อไป

๘.การขายเครื่องจักร/ยานพาหนะที่ยุบรวมเป็นเศษเหล็ก ไม่มีการโอนทะเบียนให้

๙.ผู้สนใจให้ติดต่อขอคุณสมบัติสิ่งของที่จะขายได้ ณ บริเวณทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ สายผ่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน อ.ทุ่งช้าง - บ.ปอน ระหว่าง กม.๔๕๒+๔๐๐ - กม.๔๗๑+๙๕๕ ในวันและเวลาราชการ (โดยนายรัชชัย หมื่นไธสง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๗-๒๙๘๔๗๘๙ เป็นผู้ชี้แนะ)

๑๐.กำหนดการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่ ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๑ ณ ที่แขวงทางหลวงน่านที่ ๒ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป (ลงทะเบียนพร้อมวางหลักประกันเวลา ๘.๓๐น. - ๑๑.๐๐ น.)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๑


(นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๒

หมายเหตุ การประมูลไม่เบญจพรณครั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอันจะเกิดขึ้นตามระเบียบของ กรมป่าไม้ หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นผู้ชนะการประมูลต้องเป็นผู้ดำเนินการตามระเบียบของกรมป่าไม้

รายละเอียดแนบท้ายประกาศขายทอดตลาดเลขที่ คค ๐๖๐๑๖/๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๑

บัญชีจำหน่ายต้นไม้เบญจพรรณในเขตทางหลวง

แขวงทางหลวงน่านที่ ๒ สำนักงานทางหลวงที่ ๒(แพร่)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
๑	ไม้จามจรี	๖๗	ต้น
๒	ไม้ยูคาลิปตัส	๖๒	ต้น
๓	ไม้มะขาม	๓๑	ต้น
๔	ต้นกาง	๑๕	ต้น
๕	ต้นแหน	๑	ต้น
๖	ต้นกะบก	๑	ต้น
๗	ต้นห้า	๑	ต้น
	รวม	๑๗๘	ต้น

(นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๒